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รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ครั้งท่ี 8/2563
เม่ือวันจันทรท่ี 3 สิงหาคม 2563

ณ หองประชุมศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

-------------------------------

ผูมาประชุม
1. ดร. ศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ นายกสภามหาวิทยาลัย
2. ดร.จีระ หงสลดารมภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารยชาญ ถนัดงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
5. วาท่ีรอยตรีขันธชัย วิจักขณะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารย ดร.บวรโชค ผูพัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
7. นายธีรยุทธ หลอเลิศรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
8. ศาสตราจารย ดร.พรายพล คุมทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
9. รองศาสตราจารย ดร.พันธวัศ สัมพันธพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
10. ศาสตราจารย ดร.มนตชัย เทียนทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
11. ศาสตราจารย ดร.สมชาย วงศวิเศษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
12. ดร. สิริเบญจา กอวัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
13. นายสมพร ปยะพันธ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
14. ผูชวยศาสตราจารยวิริยะ ศิริชานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูบริหาร
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย จันทรมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูบริหาร
16. นายพิษณุวตัร สุจวิพันธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูบริหาร
17. ผูชวยศาสตราจารยภัทรานิษฐ สิทธินพพันธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูบริหาร
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ก่ิงแกว เอ่ียมแฉลม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูบริหาร
19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูบริหาร
20. นายอมรเทพ สีนวนสูง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
21. ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขม่ัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย
22. นายบุญชวย เจริญผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย
23. นายชัยศักดิ์ คลายแดง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย
24. นายธนวิทย ลายิ้ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย
25. นางสาวอรอนงค สรรเสริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย
26. ผูชวยศาสตราจารยชูศักยฐ กมลขันติธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย
27. ผูชวยศาสตราจารยนพรัตน ภัยวิมุติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
28. นางฉัตรกาญจน ดรุมาศ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
29. นางสาวจุฬาณี ทาเท่ียง ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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ผูไมมาประชุม
1. ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

(ติดภารกิจ)
2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

(ติดภารกิจ)
3. นายดิษพงศ พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

(ติดภารกิจ)

ผูเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยนิรมล วรสิษฐ ผูชวยอธิการบดี
2. ผูชวยศาสตราจารยพีระพล เดชะดนุวงศ ผูชวยอธิการบดี
3. นางสาวณภัทร ยศยิ่งยง คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
4. ผูชวยศาสตราจารยอลงกรณ อยูสําราญ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน
5. นายยศกร สายม่ัน รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
6. นางสาววิจิตรา พีรฉัตรวุฒิกุล นิติกร ปฎิบัติการ

(ผูสังเกตการณจากสภาคณาจารยฯ)
7. นายชูพรรค แพงไธสง อาจารย คณะบริหารธุรกิจ

(ผูสังเกตการณจากสภาคณาจารยฯ)
8. นายเอกชัย รอดพิสา อาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร

(ผูสังเกตการณจากสภาคณาจารยฯ)
9. วาท่ีรอยตรี ดร.ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล อาจารย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

(ผูสังเกตการณจากสภาคณาจารยฯ)
10. ผูชวยศาสตราจารย จาสิบตรี มณเธียร โอทองคํา อาจารย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

(ผูสังเกตการณจากสภาคณาจารยฯ)
11. นายณัฐพงษ ศรีสุภะ อาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร

(ผูสังเกตการณจากสภาคณาจารยฯ)

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ

1.1 ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
- ไมมี -
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1.2 อธิการบดีแจงใหท่ีประชุมทราบ
อธิการบดีแจงกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 นายสมพร ปยะพันธ รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับมอบมิเตอรวัดคาพลังงานไฟฟาภายในอาคารจากผูแทน
สํานักงานศูนยวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ซึ่งไดรับมอบหมายจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ใหเปนท่ีปรึกษาในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบ
การอนุรักษพลังงานในงานอาคารควบคุมภาครัฐดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ และติดตั้งอุปกรณตรวจวัด
การใชพลังงานไฟฟาและระบบสื่อสารออนไลน (Online Meter) เพ่ือติดตามวิเคราะหขอมูลการใชพลังงาน
ของอาคารภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ จัดการอบรมบุคลากรเรื่อง “การจัดทําหลักสูตรการศึกษาออนไลนเพ่ือประชาชน
ท่ัวไป” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนางานวิชาการตามแผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการบริหารงาน
ดานวิชาการปท่ี 2 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ไดรับความรวมมือจากบริษัท Asia Connect Corporation
จํากัด ซึ่งไดรับเกียรติจาก ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา กรรมการบริหาร และทีมงานใหความอนุเคราะห
เปนวิทยากร โดยมี นายสมพร ปยะพันธ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ เปนประธานกลาวเปดงาน ณ อาคารสํานักงานคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

วันท่ี  24  มิถุนายน - วันท่ี 8 กรกฎาคม  2563 นายชัยศักดิ์ คลายแดง
ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และทีมคณาจารยจากบริหารธุรกิจ
พรอมดวย นายเอกชัย อัครเดชเรืองศรี อาจารยประจําสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไดรับเชิญเปนวิทยากรผสมเครื่องดื่มและแผนธุรกิจ
ใหกับบุคคลท่ัวไปในโครงการ “สิงหอาสา สรางอาชีพ ทํากิน- ทําขาย” จัดโดย ฝายฝกอบรม สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รวมกับ สิงหอาสา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด
โดยมี นายสมพร ปยะพันธ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เปนประธานเปดงาน พรอมดวยผูบริหารเขารวมงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ดําเนินการจัดฝกอบรมท้ังหมดจํานวน 2 รุน

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 นายสมพร ปยะพันธ รักษาราชการแทนอธิการบดี
ผูชวยศาสตราจารยวิริยะ ศิริชานนท รองอธิการบดี และผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือดานการใชเทคโนโลยีเ พ่ือการศึกษา การใชแพลตฟอรม
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนออนไลน “VLEARN” กับ บริษัท
ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 ดร.ศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ นายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ใหเกียรติมอบโลรางวัลและประกาศนียบัตรแก นางสาวอนุสา สุทธิประภา
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ในโอกาสไดรับรางวัลกระดิ่ง
ประทาน และเสื้อคนดีท่ีเรายกยอง จากสํานักกิจการและโครงการในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองค
เจาพัชรกิติยาภา เพ่ือยกยองความดีท่ีชวยเหลือเด็กหญิงท่ีไมใหตกเปนเหยื่อการถูกลวงละเมิดทางเพศ
และนายชวกร ทองประศรี นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
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ในโอกาสผานเขารอบสุดทาย การแขงขันพัฒนาการออกแบบเคร ื่องแตงกายผาไทยรวมสมัย โครงการ
“ผาไทย ใสสบาย” จัดโดย สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 นายสมพร ปยะพันธ รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พรอมดวย คณะอนุกรรมการตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับมอบเครื่องฟอกอากาศและกําจัดเชื้อโรค จํานวน 15 เครื่อง
จาก “กลุมชวยกัน” บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) สําหรับใชงานภายในหนวยงานตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัย

มติสภา  มทร. กรุงเทพ รับทราบ

1.3 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงใหท่ีประชุมทราบ
1. ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

นางสาวศิริกุล  ธนสารศิลป  และนายดิษพงศ  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
เนื่องจากติดภารกิจ

2. แจงถอนวาระเพ่ือพิจารณา วาระท่ี 4.4 เรื่อง รางระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวยการรับ – จายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....

3. แจงวาระเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติม วาระท่ี 4.5 เรื่อง จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย

4. แจงวาระเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติม วาระท่ี 4.6 เรื่อง การแตงตั้งรักษาราชการแทน
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

มติสภา  มทร. กรุงเทพ รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2563

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2563
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุง เทพ ครั้ ง ท่ี 7/2563 เ ม่ือวันพุธท่ี 13 กรกฎาคม 2563 จํานวน
19 หนากระดาษ และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ)  2 วาระ  จํานวน 6 หนากระดาษ
เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติสภา  มทร. กรุงเทพ
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 7/2563 โดยไมมีแกไข
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ) ครั้งท่ี 7/2563 โดยมีการแกไข

ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และปรากฏดังมติวาระลับท่ี 1.1.1
3. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ) ครั้งท่ี 7/2563 โดยมีการแกไข

ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และปรากฏดังมติวาระลับท่ี 4.1  และ 4.2
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2.2 รับรองการอภิปราย ในการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระลับ
ครั้งท่ี 5/2563 วันท่ี  13  พฤษภาคม 2563 ในวาระท่ี 1.1.1 (วาระลับ)
งานสภามหาวิทยาลัยขอเสนอการอภิปราย ในวาระการรับรองรายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  5/2563  กรณีวาระลับท่ี 1.1.1  เรื่อง หนังสือจากกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รองเรียนการปฏิบัติหนาท่ีของผูรักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (วาระลับ) เม่ือวันจันทรท่ี  13 กรกฎาคม 2563 เพ่ือเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยใหการพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติสภา  มทร. กรุงเทพ
1. รับรองการอภิปราย ในการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระลับ

ครั้งท่ี 5/2563 วันท่ี  13  พฤษภาคม  2563 ในวาระท่ี 1.1.1 (วาระลับ) โดยมีแกไข ตามขอเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และปรากฏดังมติวาระลับท่ี  2.2

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานความกาวหนาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกผูประกอบการพัฒนาท่ีดินวาง
เปลาฝงบานพักขาราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
โฉนดเลขท่ี 781 ขนาดท่ีดิน 786.75 ตารางวา

ตามท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันท่ี 13
พฤษภาคม 2563 วาระท่ี 3.1  ไดพิจารณารางประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง รับสมัครเพ่ือคัดเลือกผูประกอบการพัฒนาท่ีดินวางเปลาฝงบานพักขาราชการ สภามหาวิทยาลัย
มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการสงรางประกาศฯ ใหนักกฎหมายตรวจสอบ
ใหถูกตองกอนดําเนินการประกาศรับสมัคร และเชิญผูมีความรูความสามารถใหคําปรึกษา นั้น

ในการนี้ กลุมงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ไดดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหาและหลักกฎหมายเรียบรอยแลว  โดยใหความเห็นเฉพาะในสวนอารัมภบท
และบทอาศัยอํานาจ รายละเอียดปรากฎตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2563
เรื่อง ตรวจรางประกาศฯ โดยงานบริหารสินทรัพยไดรับหนังสือฉบับดังกลาวไวเม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม
2563 และไดปรับรางประกาศฯ ตามขอเสนอของกลุมงานวินัยและนิติการ ตามเอกสารดังแนบ

จึงขอรายงานความคืบหนาตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ
ใหใชรางประกาศฯ และมอบใหคณะกรรมการบริหารและจัดหารายไดจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปนผูกําหนดกรอบระยะเวลาดําเนินการและดําเนินการคัดเลือกตามข้ันตอน
วิธีการท่ีกําหนดไวในรางประกาศฯ ตอไป

อาศัยอํานาจตามความในขอ 13 (3) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ วาดวยการบริหารและการจัดหารายไดจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 จึง
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โปรดพิจารณา
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ดร.ศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามวา ไดแกไขรางประกาศฯ
ฉบับใหม โดยอางอิงจากรางประกาศฯ ฉบับเดิม หรือไม

นางฉัตรกาญจน  ดรุมาศ  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงวา
มหาวิทยาลัยไดรางประกาศฯ ฉบับใหม โดยอางอิงจากรางประกาศฯ ฉบับเดิมท่ีไดดําเนินการรับสมัคร
คัดเลือกผูประกอบการกอนหนาตามขอบังคับฯ วาดวยการบริหารและการจัดหารายได ขอ 11 ขอ 12
ขอ 13 ประเด็นท่ีปรับแกไขคือ การยกเวนคาเชา  3  ป  เนื่องจากเปนโครงการขนาดใหญ  โดยตองหา
ขอกฎหมายเพ่ือรองรับการทําสัญญาใหถูกตองตามระเบียบ

ดร.ศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย มอบให รองศาสตราจารย
ดร.พันธวัศ  สัมพันธพานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ชวยพิจารณาความถูกตองของเรื่อง
ดังกลาว

นายบุญชวย  เจริญผล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารยฯ ชี้แจง
เพ่ิมเติมวา รางประกาศฯ ฉบับใหมไดสงใหกองบริหารงานบุคคลทําการตรวจสอบความถูกตอง
ตามขอกฎหมายเรียบรอยแลว โดยไดเรียบเรียงใหมมาจากการรางประกาศฯ ฉบับเดิม ในกรณี
การทําสัญญาเชาของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนโครงการท่ีมีการยกเวนคาเชา 3 เดือน
เม่ือเทียบกับโครงการดังกลาวจะมีขนาดใหญกวา ใชระยะเวลานาน ซึ่งไดผานกระบวนการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยมหาวิทยาลัยมาแลวหลายครั้ง

ดร.ศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามวา มีประเด็นสําคัญ
ใดบางท่ีแตกตางจากรางประกาศฯ ฉบับเดิม

นางฉัตรกาญจน  ดรุมาศ  ผูชวยอธิการบดี  ชี้แจงวา มหาวิทยาลัยเคยดําเนินการ
คัดเลือกผูประกอบการในลักษณะคลายกัน ตัวอยางเชน โรงอาหาร รานเครื่องดื่ม และรานคาตางๆ
ในลักษณะการเปดใหประมูล แตเนื่องจากในประกาศท่ีจัดทําข้ึนนี้ไมไดดูจํานวนเงินเปนเกณฑ  แตจะดู
เรื่องผลประโยชนท่ีเอ้ือตอกับการศึกษาเปนหลัก ซึ่งไดกําหนดไวในขอ 2 ของประกาศฯ ฉบับใหม
โดยผูประกอบการตองนําเสนอโครงการ และมหาวิทยาลัยตองใหคะแนนตามเกณฑการประเมิน
ท่ีกําหนด จึงคิดวาข้ันตอนการคัดเลือกไมนาจะมีปญหา หากแตกังวลในเรื่องของชวงการทําสัญญา
จะตองมีความรัดกุม โดยตองปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง

ดร.ศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามวา ในการรางประกาศฯ
ฉบับใหม มีความยืดหยุนเพียงพอหรือไม หากมีขอจํากัดมากเกินไป อาจไมมีผูสนใจสมัคร หรือหากสมัคร
แลวเกิดยื่นเอกสารไมครบจะทําใหผูสมัครพลาดโอกาสท่ีจะเขารับการคัดเลือกได

นางฉัตรกาญจน  ดรุมาศ  ผูชวยอธิการบดี  ชี้แจงวา มหาวิทยาลัยไดระบุไว
ในขอสุดทายของประกาศไววา กรณีผานคุณสมบัติหรือผานการคัดเลือกผูประกอบการไดแลว กรรมการ
สามารถเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติมหรือเจรจาในสวนสวนท่ีเก่ียวของกับรายละเอียดอ่ืน ๆ ไดในภายหลัง

นายบุญชวย  เจริญผล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารยฯ
ชี้แจงเพ่ิมเติมวา หลักเกณฑการพิจารณาผูประกอบการนั้น ประเด็นท่ีสําคัญจะอยูท่ีขอ 7 ขอยอย 7.2
โดยเอกสารหลักฐาน หรือวงเงินตาง ๆ จะระบุวา ไมนอยกวา ซึ่งจะมีความยืดหยุนมากพอ และหาก
เอกสารจากผูประกอบการไมครบถวนหรือไมเพียงพออยางไร คณะกรรมการก็สามารถเรียกเพ่ิมเติมได

ดร.ศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย แสดงความคิดเห็นวา หนา 31
ของเอกสารในขอ 7.2.1 (1) ขอความ “ไมนอยกวา 50,000,000 บาท (หาสิบลานบาทถวน)” ตัวเลขไมตรง
กับตัวหนังสือ ขอใหชวยตรวจสอบใหถูกตองอยางละเอียด
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ศาสตราจารย ดร.พรายพล  คุมทรัพย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
สอบถามวา จํานวนเงิน 50  ลานบาท คอนขางสูง  เม่ือเทียบเทากับจํานวนไร  และราคาประเมินของมูลคาท่ีดิน
ขอใหคํานวณใหถูกตอง  และขอใหยืนยันตัวเลขอีกครั้ง

นางฉัตรกาญจน  ดรุมาศ  ผูชวยอธิการบดี ชี้แจงวา เงินแรกเขาจายเพียงครั้งเดียว
จํานวนเงินข้ันต่ําไมนอยกวา 50,000,000 บาท (หาสิบลานบาทถวน) มีฐานขอมูลเดิมท่ีผูประกอบการ
นําเสนอคาตอบแทนตลอดโครงการ ประมาณ 200,000,000 บาท (สองรอยลานบาทถวน) คํานวณ
1 ใน 4 ตามหลักการคํานวณเงินกอนแรก เพ่ือเปนการเรงเงินเขามา จึงเรียนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือโปรดพิจารณาความเหมาะสมของเงินท่ีตั้งไว

ศาสตราจารย ดร.พรายพล  คุมทรัพย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็นวา เพ่ิมคาเชาตอป ไมนอยกวา 3,000,000  บาท (สามลานบาทถวน) ปรับทุก  5  ป
มหาวิทยาลัยตองพิจารณาจากท่ีดินกอนใชหรือไม ในราคาการประเมิน หรือราคาตลาด  โดยตั้งเกณฑ
ใหมีความสัมพันธกับมูลคาท่ีดิน  สะทอนใหเห็นถึงผลประโยชนท่ีควรไดจากท่ีดิน  ขอฟงท่ีมา  และเหตุผล
ในการตั้งเกณฑตัวเลขดังกลาว

นางฉัตรกาญจน  ดรุมาศ  ผูชวยอธิการบดี ชี้แจงวา ท่ีมาของตัวเลขนั้น
มีการประเมินจากราคาประเมินจริง  และราคาประเมินโดยประมาณ ตารางวาละ 600,000  บาท
(หกแสนบาทถวน)  คํานวณออกมาเปนตัวเลขท่ีคอนขางมาก  ในเงินกอนแรกตามหลักเกณฑการคํานวณ
จะไดประมาณ  100,000,000  บาท (หนึ่งรอยลานบาท) ไดมีการนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในครั้งท่ี
2/2563  วันพุธท่ี  5  กุมภาพันธ  2563  ซึ่งมีผูประกอบการ  3  ราย ไดระบุรายละเอียดของผลประโยชน
ท่ีมหาวิทยาลัยจะไดรับ  รวมถึงเสนอเงินกอนแรก คือ บริษัท ดีไซน คอนติเนนตัล จํากัด บริษัท วรลักษณ
พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เม่ือคํานวณคาเชาตลอดโครงการจะได
ประมาณ 200,000,000  บาท (สองรอยลานบาท) ไมตองคํานวณคาเฉลี่ยของวงเงินรายรับรวมเปน
1  ใน  4  ของผูประกอบการท้ัง  3  ราย  จึงเปนเงินแรกเขา  50,000,000  บาท (หาสิบลานบาทถวน)
ดังเสนอ เพ่ือพิจารณาวาเหมาะสมหรือควรปรับลดอยางไร ซึ่งจะตองพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
ดวย ในชวงท่ีคํานวณอยูในชวงท่ีเศรษฐกิจคอนขางดี  กอนเกิดสถานการณโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา
(Covid-19) จึงไดรับความสนใจจากผูประกอบการ  ในสวนของคาเชารายเดือน ก็มีวิธีคิดตามหลัก
เศรษฐศาสตรเปนลักษณะเชาเดียวกัน

ศาสตราจารย ดร.พรายพล  คุมทรัพย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็นวา ในการพิจารณาผูประกอบการในครั้งนี้  มีการพิจารณาถึงผลประโยชนรวมกัน
กับมหาวิทยาลัย  ในเรื่องการศึกษา ซึ่งจะเปนขอจํากัดความเปนอิสระทางการลงทุนของผูประกอบการ
รวมถึงการหารายไดสูงสุด  เชน ผูประกอบการดานโรงแรม หากมหาวิทยาลัยมีการสงนักศึกษาเขาฝกงาน
ผลตอบแทนของผูประกอบการอาจนอยลงไป  ฉะนั้น อาจทําใหคาเชามีการเปลี่ยนแปลงจากรอบแรก
ในการคัดเลือก  และเสนอแนะวา หนา  29  ขอ 2  ขอยอย 2.1  ควรระบุมูลคาปจจุบันเม่ือเทียบกับ
รายการตาง ๆ อัตราคิดลด เทาใดตอป ใหใสลงในประกาศฯ ดวย

นางฉัตรกาญจน  ดรุมาศ  ผูชวยอธิการบดี ชี้แจงวา ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
จัดการรายไดคํานวณนั้น คา NPV อยูท่ีรอยละ 4 ซึ่งเปนราคาระดับกลางท่ีกําหนดไว จึงเรียนเพ่ือพิจารณา
ถึงเหมาะสม
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ศาสตราจารย ดร.พรายพล  คุมทรัพย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เสนอใหระบุ NPV รอยละ 4  ในประกาศ  ตนคิดวาเปนคาท่ีไมสามารถคาดการณไดในระยะ  20 – 30 ป
ในปจจุบันมีคาดอกเบี้ยท่ีต่ํา  หากเศรษฐกิจกลับไปเติบโตอีกครั้งก็อาจไมเหมือนเดิม  และ NPV รอยละ  4
เปนคาท่ีต่ําไปเล็กนอย  สัญญาเชา  5  ป  รอยละ  5  ในความเห็นสวนตัว อัตราคิดลดควรปรับเพ่ิมข้ึน
เปนรอยละ  7

นายบุญชวย  เจริญผล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารยฯ สอบถาม
วา หนา  29  ขอ 2  ขอยอย 2.1 ใหปรับเปน  100,000,000  บาท (หนึ่งรอยลานบาทถวน)  คา NPV
รอยละ  7  ใชหรือไม

ศาสตราจารย ดร.พรายพล  คุมทรัพย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เสนอใหประกาศมูลคาท้ังหมด อัตราคิดลด NPV ระบุอัตราคิดลดรอยละ  5  หรือรอยละ  7 ก็ควรระบุ
ทุกแหงใหเหมือนกัน

นางฉัตรกาญจน  ดรุมาศ  ผูชวยอธิการบดี  ขอหารือเรื่องเงินกอนแรก จํานวน
50,000,000 บาท (หาสิบลานบาทถวน)  วามีความเหมาะสมหรือไม

ดร.ศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามวา ตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยไดมอบให ทานดิษพงศ  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิดูแลนั้น ไดใหทาน
พิจารณาเรื่องนี้แลวหรือไม ทานอยูในวงการธุรกิจจะมีความเขาใจในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี

นายบุญชวย  เจริญผล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารยฯ ชี้แจงวา
ยังไมไดเสนอให ทานดิษพงศ พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาในเรื่องดังกลาว
เนื่องจากเปนเรื่องท่ีอยูในการดูแลของงานบริหารสินทรัพย  ซึ่งทานดูเรื่องของกายภาพ  สภามหาวิทยาลัย
จะใหเสนอเรื่องดังกลาวกลับมา ใหทานพิจารณาอีกครั้งดวยหรือไม

ดร.ศักดิ์ ทิพย   ไกรฤกษ นายกสภามหาวิทยาลัย แสดงความคิดเห็นวา
ใหทานดิษพงศ  พานิช ชวยดูในหลาย ๆ เรื่อง เรื่องนี้เปนเรื่องในวงการธุรกิจ จะใหทานชวยพิจารณา
ถึงความเปนไปได  50,000,000  บาท (หาสิบลานบาทถวน) เปนเงินท่ีคอนขางมาก  ควรพิจารณา
อยางรอบคอบ และใหความเปนธรรมท้ังผูประกอบการและกับมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย ดร.พรายพล  คุมทรัพย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็นวา เหมาะสมท่ีจะเสนอให ทานดิษพงศ  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ชวยพิจารณา  มหาวิทยาลัยจะไดความเห็นท่ีดีจากทานเพราะทานมาจากภาคธุรกิจ

รองศาสตราจารย ดร.พันธวัศ  สัมพันธพานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ แสดงความคิดเห็นวา เทาท่ีไดพิจารณาศึกษามีความสอดคลองกัน  และเห็นดวยกับ
ศาสตราจารย ดร.พรายพล  คุมทรัพย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในการลงทุนท่ีคอนขางสูง
เกินไป  ประเด็นท่ีเคยเรียนไวเรื่องการดําเนินการภายหลัง  30  ป  ไดระบุชัดเจนวาโอนทรัพยสินให
มหาวิทยาลัย  หรือหากมหาวิทยาลัยไมตองการ ใหผูประกอบการทําการรื้อถอนโดยใชงบประมาณสวนงาน
นั้น  คอนขางเห็นดวย  และยังมีขอความท่ีผิดอยูใหชวยตรวจสอบใหถูกตองกอนประกาศออกไป

ดร.ศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย ใหคณะกรรมการฯ เชิญ
นายดิษพงศ  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เขารวมประชุมคณะกรรมการฯ ในเรื่อง
ดังกลาวเพ่ือพิจารณาดวย
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นางฉัตรกาญจน  ดรุมาศ  ผูชวยอธิการบดี  ชี้แจงเพ่ิมเติมวา หลังจากประกาศฯ
ตามข้ันตอนกระบวนการแลว จะนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาสัญญาเชาอีกครั้งหนึ่ง

ดร.ศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย แสดงความคิดเห็นวา ยังตองใช
ระยะเวลาอีกนานกอนจะถึงข้ันตอนการทําสัญญาเชา ขอใหพิจารณาประกาศฯ กอน

มติสภา  มทร. กรุงเทพ มอบใหมหาวิทยาลัยเชิญ นายดิษพงศ  พานิช กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหารายไดจากสินทรัพย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อชวยพิจารณาการรางประกาศหลักเกณฑตาง ๆ
และใหปรับแกไขรางประกาศ ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย กอนดําเนินการ
ในข้ันตอนตอไป

3.2 รายงานการดําเนินการจัดตั้งสํานักนิติการ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไดเห็นชอบใหมีการจัดตั้ง

สํานักนิติการ ซึ่งมีลักษณะเปนสํานักท่ีเปนสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง ในกํากับ
สํานักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัย มีฐานะเปนสวนราชการ ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยไดมีการลงนาม
ในประกาศจัดตั้งสํานักนิติการ เปนท่ีเรียบรอยแลวนั้น

ขอรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบว า เ ม่ือ มีการจัดตั้ งสํ านักนิติ การ
แลว มหาวิทยาลัยไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตางๆ เชน การออกประกาศ การแบงสวนงาน
และการกําหนดอํานาจหนาท่ีของสํานักนิติการ  การโอนยาย บุคลากร และภาระงานเดิม จากงานวินัยและ
นิติการ สังกัดกองบริหารงานบุคคล  มาเปนสํานักนิติการ และอธิการบดีจะมีการพิจารณาแตงตั้งรักษา
ราชการแทนผูอํานวยการสํานักนิติการเปนลําดับตอไป ซึ่งจะตองมีคุณวุฒิเฉพาะทางดานกฎหมาย
โดยผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหไดรับคาประจําตําแหนงเทียบเทาผูอํานวยการกอง ซึ่งจายจากเงินรายได
หรือเงินอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดสรร เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความตอเนื่อง และมิใหเกิด
ความเสียหายตอทางราชการ และจะดําเนินการขออนุมัติอัตราบุคลากร และขออนุมัติงบประมาณ
ซึ่งจะประกอบดวยเงินรายได หรือเงินท่ีมหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดสรรให รวมถึงจะดําเนินการ
ตั้งศูนยไกลเกลี่ยสมานฉันทของมหาวิทยาลัยข้ึน โดยมอบหมายใหสํานักนิติการเปนผูรับผิดชอบรวมกับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือรองรับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับเรื่องการไกลเกลี่ย
ท่ีกําหนดใหหนวยงานของรัฐ มีการไกลเกลี่ยและสรางความสมานฉันทในหนวยงานเพ่ือลดความขัดแยง
และสรางความสามัคคีข้ึนภายในหนวยงาน และลดปริมาณเรื่องรองเรียน รองทุกข และคดีตาง ๆ ท่ีศาล
จะตองพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานการจัดตั้งสํานักนิติการเปนการสงเสริมภารกิจท่ีสําคัญ
ของมหาวิทยาลัยทุก ๆ ดาน และเพ่ือใหการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เกิดประสิทธิภาพและเปนกลาง ผดุงไวซึ่งความยุติธรรมใหกับหนวยงานเชนเดียวกับหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ

จึ งนํ า เสนอตอสภามหาวิทยาลัย เ พ่ือโปรดทราบและพิจารณาเห็นชอบ
ในการดําเนินการท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ

ดร.ศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามวา สํานักนิติการ
มีบุคลากรมากนอยแคไหน
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นางสาววิจิตรา  พีรฉัตรวุฒิกุล  นิติกร  ปฏิบัติการ ชี้แจงวา ขณะนี้ สํานักนิติการ
มีจํานวนบุคลากร  4  คน  และจะเสนอขอเพ่ิมอีก  5  อัตรา  ตําแหนงนิติกร  3  อัตรา  และตําแหนง
เจาหนาท่ีบริหารงานบุคคล  2  อัตรา  แลวจะกระจายภาระงานลงตามตําแหนง ตามความเหมาะสม

วา ท่ี  ร .ต. ขันธชัย   วิจักขณะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็นวา ภาระงานดานกฎหมายมีจํานวนมาก  และเห็นดวยในหลักการจัดตั้งสํานักนิติการ

นางสาววิจิตรา  พีรฉัตรวุฒิกุล  นิติกร  ปฏิบัติการ ชี้แจงเพ่ิมเติมวา ในการจัดเก็บ
ขอมูล การสงเอกสาร ในปจจุบันมีการพัฒนาโดยใชเทคโนโลยีมาชวยมากข้ึน  ดวยการจัดสงเอกสาร
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส  สํานักนิติการยังขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณตางๆ  ซึ่งหากมีระบบ
อิเล็กทรอนิกสรองรับ  ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

มติสภา  มทร. กรุงเทพ เห็นชอบ  และรับทราบผลการดําเนินการจัดตั้งสํานักนิติการ

3.3 หนังสือแจงการขอกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ  ของนายสุกิจ  นิตินัย (วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา

4.1 แกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 หมวดท่ี 3 การสรรหาและ
การเลือกสรร การจางการทดลองปฏิบัติงานและการตอสัญญาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ขอ 18
โดยท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ ไดมีมติในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤษภาคม 2563
วาระท่ี 3.4 เรื่องการทบทวนการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวย
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 หมวดท่ี 3 การสรรหาและการเลือกสรร
การจาง การทดลองปฏิบัติงานและการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ขอ 18 เสนอตอมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย

จากมติท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการฯ เห็นชอบอนุมัติในหลักการปรับ
แกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ขอ 18 นั้น กอใหเกิดการเรียกรองขวัญและกําลังใจของพนักงานมหาวิทยาลัย
ในหลาย ๆ หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ท่ีตองการความม่ันคงในหนาท่ี
การงาน มีหลักประกันท่ีดีกับการดํารงอยูในชีวิตประจําวัน ซึ่งบุคคลเหลานี้ลวนแตเปนบุคลากรของรัฐ
ท่ีทําหนาท่ีแทนขาราชการท่ีเกษียณอายุราชการ และปฏิบัติหนาท่ี ทําคุณประโยชนและเสียสละ
ใหกับทางราชการเชนเดียวกับขาราชการในมหาวิทยาลัย ฉะนั้นก็ไมควรจะมีความแตกตางมากนัก
เ พ่ือสรางความเสมอภาคและขวัญกําลังใจให กับบุคลากรท่ีเปนพนักงานในมหาวิทยาลัยตอไป
ประกอบกับปจจุบันมีการรองเรียนรองทุกขเก่ียวกับการเลิกจางท่ีไมเปนธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัย
อยูเปนระยะ ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวยการบริหารงานบุคคลฯ
ขอ 18 ไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการตอสัญญาไว ซึ่งเห็นวาระยะเวลาในการตอสัญญาจางในแตละ
ระยะทําใหเกิดความไมม่ันคงในการชีวิตการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย คือ
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 มาใชบังคับ ซึ่งในสวนของการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ
สัญญาจาง ไดบัญญัติไวในขอบังคับ ขอ 18 การทําสัญญาจางปฏิบัติงานตอจากการทดลองปฏิบัติงาน
ตามขอ 17 ใหมีระยะเวลาของอายุสัญญาตามปงบประมาณ โดยมีการจางสี่ระยะ ดังตอไปนี้

ระยะท่ีหนึ่งมีกําหนดเวลาสองป
ระยะท่ีสองมีกําหนดเวลาสามป
ระยะท่ีสามมีกําหนดเวลาหาป
ระยะท่ีสี่ใหอยูปฏิบัติงานจนถึงวันสิ้นปงบประมาณท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น

มีอายุครบหกสิบป
การนับระยะเวลาสัญญาจางปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ใหนับระยะเวลาตอเนื่องกัน

ทุกสัญญา การตอสัญญาจางปฏิบัติงานจะกระทําไดโดยมีเงื่อนไขวา มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณ
และพนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูผานการประเมินผลการปฏิบัติงานในเกณฑท่ีจะไดรับการตอสัญญาจาง

หากพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ
ท่ีจะไดรับการตอสัญญาจางใหมหาวิทยาลัยเลิกจาง

ดังนั้น อาศัยอํานาจความตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ของสภาคณาจารยและขาราชการ ท่ีมีอํานาจและหนาท่ี ตาม (1)
ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแกอธิการบดี
หรือสภามหาวิทยาลัย จึงเห็นควรการปรับแกขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวย
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ขอ 18 และขออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย

โดยท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ สมัยสามัญ ไดมีมติในการประชุม ครั้งท่ี 4/2562  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤษภาคม 2563
เห็นชอบอนุมัติในหลักการแกไข ดังนี้

ขอ 18 การทําสัญญาจางปฏิบัติงานตอจากการทดลองปฏิบัติงานตามขอ 17
ใหมีระยะเวลาของอายุสัญญาตามปงบประมาณ โดยมีการจางสองระยะ ดังตอไปนี้

ระยะท่ีหนึ่งมีกําหนดเวลาหนึ่งป
ระยะท่ีสองใหอยูปฏิบัติงานจนถึงวันสิ้นปงบประมาณท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น

มีอายุครบหกสิบป
การนับระยะเวลาสัญญาจางปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ใหนับระยะเวลาตอเนื่องกัน

ทุกสัญญา การตอสัญญาจางปฏิบัติงานจะกระทําไดโดยมีเงื่อนไขวา มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณ
และพนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูผานการประเมินผลการปฏิบัติงานในเกณฑท่ีจะไดรับการตอสัญญาจาง
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หากพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ
ท่ีจะไดรับการตอสัญญาจางใหมหาวิทยาลัยเลิกจาง

ดังนั้น จึงขอเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
พิจารณาเห็นควรใหแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 หมวดท่ี 3 การสรรหาและการเลือกสรร การจาง การทดลอง
ปฏิบัติงาน และการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ขอ 18

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) (13) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เพ่ือโปรดพิจารณาแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.  2561 หมวดท่ี 3 การสรรหาและการเลือกสรร การจาง
การทดลองปฏิบัติงานและการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ขอ 18

นายอมรเทพ  สีนวนสูง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ชี้แจงเพ่ิมเติมวา
เรื่องดังกลาวไดสงใหนิติกรตรวจสอบความถูกตอง ตามขอกฎหมายในขอบังคับฯ ขอ 18  เรียบรอยแลว

ศาสตราจารย ดร.พรายพล  คุมทรัพย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็น  และมีขอสังเกตวา ขอบังคับฯ ในปจจุบันมีระยะการประเมินกอนตอสัญญาจาง
และใชขอบังคับฯ ป 2561  ไดไมถึง  2  ป  มหาวิทยาลัยรูถึงปญหาของการตอสัญญจางระยะตาง ๆ
วาทําใหเกิดความยุงยาก  ไมเกิดขวัญและกําลังใจตอพนักงานมหาวิทยาลัย มากนอยแคไหน อาจจะตองดู
ไปอีกระยะหนึ่งหรือไม  เชน ใชไปอีก  4  ปเปนอยางนอย  การเปลี่ยนแปลงขอ 18  จากขอบังคับฯ เดิม
ดูแลวคอนขางจะแตกตางเกินไปหรือไม  ในการประเมินโดยท่ัวไปของขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา
จะมีระยะเวลากําหนดไว  ซึ่งของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีระบุไวนั้น ระยะเวลาคอนขางสั้น  ยิ่งมีระยะเวลา
จะตองมีเงื่อนไขหลายอยาง  รวมถึงการดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ดังนั้น อยากใหใชขอบังคับฯ ขอ 18
ฉบับเดิมไปเสียกอน  แลวพิจารณาขอบกพรองวาจะเปนอยางไร ไมมีประสิทธิภาพ ไมสงเสริมการทํางาน
เสียกําลังใจการทํางานอยางไร  จึงคอยเสนอมามากกวานี้

นายชนรรค  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็นวา อยากทราบถึงปญหา  และอุปสรรคในการแกไขขอบังคับฯ ขอดังกลาว
การดําเนินการท่ีผานมาทําอยางไร มีการประเมินแบบใด  การท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับคาตอบแทนสูง
กวาขาราชการ  เปน  1.5  และ 1.7  นั้นมีหลักคิด จึงมีการใหประเมินทุกระยะสัญญาจาง  หากแกไข
ควรจะเปลี่ยนแปลงการประเมินตามดวย  และควรทําขอมูลเปรียบเทียบระหวางขอบังคับฯ ฉบับเดิม
และขอบังคับฯ ฉบับใหม เพ่ือใหพิจารณาประเด็นไดชัดเจนมากข้ึน

นายอมรเทพ  สีนวนสูง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ชี้แจงในหลาย
ประเด็น โดยสรุปดังนี้

1. สาระในขอ  18  ของขอบังคับฯ ของพนักงานมหาวิทยาลัย มีและใชมาตั้งแตป
2549  เหตุผลในการกําหนดระยะเวลาในการทดลองงาน เปนเวลา  1  ป  หลังจากผานการทดลองงาน
มหาวิทยาลัยจะตอสัญญาจางระยะท่ีหนึ่ง เปนเวลา  1  ป  และตอจากนั้นจะทําสัญญาจางในระยะท่ีสอง
เปนเวลาจนเกษียณอายุ  60  ป  จากการศึกษาเปรียบเทียบในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงอ่ืนนั้น
มีการกําหนดไวคลายกัน ตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการทําสัญญาจาง
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ทดลองงาน เปนเวลา  1  ป  และทําสัญญาจางระยะท่ีสอง เปนเวลาจนเกษียณอายุ  60  ป  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีการทําสัญญาจางทดลองงาน เปนเวลา  6  เดือน  ทําสัญญาจางระยะท่ีสอง
เปนเวลา  3  ป  และระยะท่ีสาม เปนเวลาจนเกษียณอายุ  60  ป  เปนตน

2. ทําไมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจึงตองเปลี่ยนแปลงทําการ
สัญญาจางเพราะมหาวิทยาลัยไดจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน ตั้งแตป 2554
ในป 2556  ปริญญาตรีไดรับคาจางท่ี  1.2  จํานวน  18,000  บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถวน)
ระดับปริญญาโทไดรับคาจางท่ี  1.3   จํานวน  22,750  บาท (สองหม่ืนสองพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน)
และปริญญาเอกไดรับคาจางท่ี  1.6  จํานวน  33,600  บาท (สามหม่ืนสามพันหกรอยบาทถวน)
ซึ่งในท้ังหมด  9  ราชมงคล  มหาวิทยาลัยไดกําหนดไวต่ํากวาท้ัง  9  ราชมงคล  และแทบจะต่ํากวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  38  ราชภัฏ

3. ประเด็นการทําสัญญาจางจึงมีความสําคัญมากกับบุคลากร เพราะบุคลากรตอง
เสียสละท่ีจะไมไดรับสิทธิในการเปนขาราชการในสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ตามท่ีมีมติของ
คณะรัฐมนตรี ป 2542  ออกมานั้น จึงไมสามารถเปนขาราชการได ณ ปจจุบันมีพนักงานมหาวิทยาลัย
มากกวา  20  ราย  มีปญหาในการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร หรือการเงินในสวนตาง ๆ ซึ่งธนาคาร
จะดูสัญญาจางเปนหลัก ในการปลอยสินเชื่อ  มีบุคลากรบางทานจะโดนยึดบาน ยึดท่ีดิน เพราะไมสามารถ
ดําเนินการในสวนการผอนจาย การผอนผันชําระหนี้ได

4. การประเมินฯ พนักงานมหาวิทยาลัย ไดมีระเบียบของการประเมินกําหนดไววา
พนักงานมหาวิทยาลัยจะตองประเมินในรอบปงบประมาณ หากไมผานการประเมินติดตอกัน  2  ป
จะไมสามารถตอเปนพนักงานมหาวิทยาลัยได  และสายวิชาการจะใหออกจากการเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย หากไมไดตําแหนงทางวิชาการภายใน  7  ป การตอสัญญาจางเปนเพียงขวัญกําลังใจ
ใหกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนั้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาแกไขในครั้งนี้

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย  จันทรมณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร
ชี้แจงเพ่ิมเติมวา รายละเอียดการขอปรับแกไขสัญญจางนั้น ตั้งแตมหาวิทยาลัยมีการทําสัญญาจาง
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ขณะนี้พนักงานมหาวิทยาลัยคนแรก ก็มีอายุงานเกือบ  20  ป  มีสิทธิตอสัญญา
จางระยะสุดทายจนถึงเกษียณอายุ  60  ป  สวัสดิการของมหาวิทยาลัยอยูในอันดับรั้งทายของ  9  ราชมงคล
การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยในแตละรอบปงบประมาณทําใหเกิดขอจํากัดในการไดมาซึ่งบุคลากร
เพราะเกิดความลังเลท่ีจะสมัครเขามาทํางาน สําหรับการขอตําแหนงทางวิชาการปนี้มหาวิทยาลัยไดออก
ขอบังคับผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท  จะตองขอตําแหนงทางวิชาการ ภายในระยะเวลา  7  ป
และระดับปริญญาเอก จะตองขอตําแหนงทางวิชาการ ภายในระยะเวลา  4  ป  ซึ่งจะเปนการการันตี
สวนหนึ่งใหพัฒนาความสามารถของตนเอง รวมถึงระยะเวลาการตอสัญญาจางจะสงผลตอสวัสดิการ
และการหักเงินสมทบเขากองทุนดานสวัสดิภาพและสวัสดิการจะทําใหมหาวิทยาลัยมีจํานวนพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน  เพราะจะเปนการเพ่ิมแรงจูงใจแกผูท่ีตองการสมัครรับการคัดเลือกเขาบรรจุแตงตั้ง
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย

นายชัยศักดิ์   คลายแดง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารยฯ
แสดงความคิดเห็นวา ตนเปนหนึ่งในบุคลากรท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัย มองในเรื่องของขวัญและกําลังใจ
จึงคิดวาควรแกไขและรับพิจารณาหลักการท่ีผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย  จันทรมณี  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผูบริหาร และนายอมรเทพ  สีนวนสูง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดชี้แจง
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เพ่ิมเติมท้ังหมด ตอท่ีประชุม มหาวิทยาลัยจะตองรักษาบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถไว เพ่ือเปนกําลัง
ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

ดร.ศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย แสดงความคิดเห็นวา ไดเห็นถึง
ความจําเปนดังกลาว ซึ่ งในประเด็นท่ีนําเสนอดังกลาวก็ไดผานการประชุมของสภาคณาจารย
และขาราชการมาแลว

นายอมรเทพ  สีนวนสูง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ชี้แจงเพ่ิมเติมวา
จากการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ เม่ือวันท่ี  29  กรกฎาคม 2563  ท่ีผานมานั้น  พนักงาน
มหาวิทยาลัยทุกคนเพียงแคตองการทดลองงาน  1  ป  แลวทําสัญญายาว แตมีขอจํากัดวา ใหเขามา
ทดลองงาน  1  ป แลวปฏิบัติงานอีก  1  ป  และดูวามีความรัก ความผูกพันในการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยมากนอยเพียงใด  กอนทําสัญญาจางจนเกษียณอายุ  60  ป  ในท่ีนี่ยังไดมีการจัดทํา
แบบสอบถามความคิดเห็นกับพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือนํามาประกอบเปนขอมูลในการพิจารณาดวย

นายธี รยุ ทธ   หล อเลิ ศรั ตน   กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู ทรง คุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็นวา ไดฟงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงขอบังคับฯ แลวมีความชัดเจนมากข้ึน  ถึงแมวา
ขอบังคับฯ เดิม จะใชมาไดไมนาน แตเชื่อวามีเหตุผลท่ีสําคัญในการแกไข  เม่ือมีความจําเปนก็ตองแก
และมีการศึกษาขอมูลของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ วาเขามีการกําหนดไวอยางไร แลวนํามาเทียบเคียง และดูวา
มหาวิทยาลัยตองปรับเรื่องอะไรบาง  เพราะเปนเรื่องของการแขงขันท่ีวา มหาวิทยาลัยจะรักษาบุคลากรไว
ไดหรือไม  โดยสวนตัวฟงเหตุผลแลว คิดวาไมนาขัดของ

ดร.ศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย เห็นดวยในการแกไขของบังคับฯ
ศาสตราจารย ดร.พรายพล  คุมทรัพย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

แสดงความคิดเห็นวา ไดฟงการชี้แจงแลวมีความชัดเจนมากข้ึน เพียงแตไมมีเอกสารประกอบ  ซึ่งควรมี
เอกสารประกอบใหครบถวน เก่ียวกับความเปนมา  หรือกฎเกณฑตาง ๆ เก่ียวกับตําแหนงทางวิชาการ
ตองทําผลงานภายในก่ีป ไมใชเพียงการสรางขวัญและกําลังใจ แตเปนเรื่องของผลตอบแทน เงื่อนไข
ของการจาง ตลอดจนสวัสดิการท่ีจะไดรับ  เอกสารประกอบการพิจารณาจึงตองมีความละเอียดเพ่ือ
การตัดสินใจในประเด็นดังกลาว  และมีขอสังเกตวา หากมีการทําสัญญาจางท่ีมีระยะเวลายาว ตนมองวา
ทําใหไมมีความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนโครงสรางของบุคลากร  ในอีก  5  ป  ดวยมหาวิทยาลัย
ตองปรับเปลี่ยน กลยุทธในการรับนักศึกษา เนื่องจากจํานวนนักศึกษาท่ีนอยลง  ซึ่งจํานวนนักศึกษา
ก็จะมีผลตอโครงสรางของบุคลากร  มหาวิทยาลัยควรรายงานใหทราบถึงจํานวนนักศึกษาตามแผน
และผลการรับสมัครดวย  การทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยไปจนเกษียณอายุจึงเปนอุปสรรค
ในการปรับตัวของมหาวิทยาลัยเชนกัน  ดังนั้น ถึงแมวาสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติในเรื่องดังกลาวแลว
ก็ตองคํานึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความม่ันคง และแรงกระตุนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยดวย

ดร.ศักดิ์ ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย ใหบันทึกลงในรายงาน
การประชุมประกอบการพิจารณาเพ่ือแกไขขอบังคับใหสอดคลองกับมติสภาวาอนุมัติการแกขอบังคับ
อยางไรบาง

นายอมรเทพ  สีนวนสูง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ขอหารือวา
สภามหาวิทยาลัยจะสามารถรับรองรายงานการประชุมวาระดังกลาวในครั้งนี้ไดหรือไม  เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยในรอบปงบประมาณภายในเดือน
กันยายนนี้  โดยปรับเปลี่ยนพรอมกันท้ังมหาวิทยาลัย
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ดร.ศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหรับรองรายงาน
การประชุมวาระดังกลาวในครั้งนี้

ผูชวยศาสตราจารยวิริยะ  ศิริชานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร
แสดงความคิดเห็นวา ตนเห็นดวยกับการตอสัญญาจางระยะยาว  และไมขัดของ หากมองถึงผล
ท่ีมหาวิทยาลัยจะไดรับเม่ือเทียบกับดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการทํางาน (KPI) ในแตละปวาจะตอง
ดําเนินการอยางไรบาง  จะเห็นไดวา จากการจัดลําดับ Webometrics Ranking 2020 ของมหาวิทยาลัย
ใน  9  ราชมงคล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดอยูอันดับท่ี 9 ดังนั้น สัญญาจาง
ขอบังคับฯ  และการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย  ควรนํามาพิจารณาควบคูไปดวยกัน  อัตราการเกิด
ของคนลดลง  นักศึกษาก็ลดลงไปดวย จึงเปนประเด็นปญหาในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ฉะนั้น
การทําสัญญาจางระยะยาวควรมี KPI ในการทําสัญญาจางระยะยาว  ตนเองไมขัดของในการตอสัญญาจาง
จนถึงเกษียณอายุหรือไม  เพราะเห็นชอบท่ีจะใหบุคลากรมีความม่ันคงในอาชีพ  คนดีอยูท่ีไหนก็ได
และยังมีประเด็นขอบังคับท่ีเปรียบเทียบระหวางการเกษียณอายุของขาราชการ  และการเกษียณ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยขาราชการภายหลังเม่ือเกษียณอายุราชการแลว เวลา  2  ป  หากพบวา
ทําผิดวินัย สามารถนํามาสอบสวนทางวินัยได  แตพนักงานมหาวิทยาลัยไมมีขอบังคับนี้  หากเกษียณอายุ
แลวก็ออกไปโดยไมสามารถสอบสวนทางวินัยได  ดังนั้นจึงขอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการอนุมัติแกไข
ขอบังคับฯ ท้ังฉบับ ท่ีผานมาตนไดโตแยงคณะกรรมการฯ เรื่องการประเมินท่ีไมเปนธรรม เคยมีกรณี
กรรมการประเมินหลายทานตอผู ถูกประเมินการตอสัญญาจางรายหนึ่ง ซึ่งในกรณีนี้มีกรรมการเพียง
ทานเดียวท่ีใหไมผานการประเมิน  ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัยทานนั้น ไมสามารถตอสัญญาจางได
และไมไดรับความเปนธรรม

ดร.ศักดิ์ ทิพย   ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย รับทราบความคิดเห็น
และสอบถามประธานสภาคณาจารยและขาราชการวา ไดเชิญ ผูชวยศาสตราจารยวิริยะ  ศิริชานนท อดีต
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  เขารวมประชุมหรือไม

นายอมรเทพ  สีนวนสูง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ชี้แจงวา ในเรื่อง
นี้เปนวาระการประชุมของสภาคณาจารยและขาราชการท่ีเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยตรง
ท้ังสายวิชาการและสนับสนุน

มติสภา มทร.กรุงเทพ
1. เห็นชอบ  และอนุมัติการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 หมวดท่ี 3 การสรรหาและ
การเลือกสรรการจางการทดลองปฏิบัติงานและการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ขอ 18
และใหปรับแก / เพิ่มเติมรายละเอียด ของขอบังคับฯ ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

2. รับรองรายงานการประชุมในครั้งท่ี 8/2563 เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2563
เปนท่ีเรียบรอยแลว
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4.2 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ตามแบบ สมอ. 08 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร (ฉบับป พ.ศ. 2559)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มีความประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร

ตามแบบ สมอ. 08 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร (ฉบับป พ.ศ. 2559) โดยมี
เหตุผลในการปรับปรุง  เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ใหเปนไปตามความเหมาะสมของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้

1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ถึงแกกรรม จํานวน  1  คน
ไดแก

เดิม อาจารยธารินี เพ็งมาก
เปลี่ยนแปลงเปน อาจารยวัสสกร มณีนิล
2) เปลี่ยนตําแหนงทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตร จํานวน  1  คน ไดแก
เดิม ผูชวยศาสตราจารยณัฐธญาณ ศรีสุวอ
เปลี่ยนเปน รองศาสตราจารยณัฐธญาณ ศรีสุวอ

ท้ังนี้ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรดังกลาว ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี  7/2563  เม่ือวันพุธท่ี  15  กรกฎาคม  2563

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการปรับปรุง
แกไขหลักสูตรตามแบบ สมอ. 08 ของหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร (ฉบับป พ.ศ. 2559)

มติสภา  มทร. กรุงเทพ เห็นชอบ  และอนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร ตามแบบ
สมอ. 08 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
(ฉบับป พ.ศ. 2559)

4.3 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีความประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตร

อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง
เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ใหเปนไปตามความเหมาะสม
ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีสาเหตุจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ขอลาออกจากราชการ จํานวน  1  คน ไดแก
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เดิม ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ เติมสุข
เปลี่ยนแปลงเปน  อาจารยอัญชลี อินจําปา

ท้ังนี้ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรดังกลาว ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี  7/2563  เม่ือวันพุธท่ี  15  กรกฎาคม  2563

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ การปรับปรุง
แกไขหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563)

มติสภา  มทร. กรุงเทพ เห็นชอบ  และอนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563)

4.4 รางระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวยการรับ – จายเงิน
เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....

- ถอนวาระ -

4.5 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ไดมีมติท่ีประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบอนุมัติ
ในหลักการและนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย เรื่องรูปแบบโครงสรางคาจางและสวัสดิการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมติท่ีประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี 6/2563
วันพฤหัสบดีท่ี 23 กรกฎาคม 2563 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องเพ่ือพิจารณา และ/หรือเพ่ือทราบ
วาระท่ี 3.2 เรื่องการพิจารณาขอบังคับกองทุนสวัสดิการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ

พรอมท้ังมติท่ีประชุมผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและผูแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในคราวประชุม เม่ือวันพุธท่ี 29 กรกฎาคม 2563 เพ่ือเสนอแนะปญญา
และความตองการในการจัดสวัสดิการ และจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วาดวยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ...

และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ครั้งท่ี 3/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 มีมติใหดําเนินการจัดทํากองทุน
สวัสดิการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือกอใหเกิดขวัญและกําลังใจของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ท่ีตองการความม่ันคงในหนาท่ีการงาน มีหลักประกันท่ีดี
กับการดํารงอยูในชีวิตประจําวัน ซึ่งบุคคลเหลานี้ลวนแตเปนบุคลากรของรัฐท่ีทําหนาท่ีแทนขาราชการ
ท่ีเกษียณณอายุราชการ และปฏิบัติหนาท่ี ทําคุณประโยชนและเสียสละ ใหกับทางราชการเชนเดียวกับ
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ขาราชการในมหาวิทยาลัย ฉะนั้นก็ไมควรจะมีความแตกตางมากนัก เพ่ือสรางความเสมอภาค
และขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรท่ีเปนพนักงานในมหาวิทยาลัยตอไป

ดังนั้น อาศัยอํานาจความตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ของสภาคณาจารยและขาราชการ ท่ีมีอํานาจและหนาท่ี ตาม (1)
ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแกอธิการบดี
หรือสภามหาวิทยาลัย จึงเห็นควรเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
พิจารณาจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) (11) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพ่ือโปรด
พิจารณา

นายชนรรค  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็นวา ตนรูสึกชื่นชมในแนวคิดนี้  อยาง ท่ีไดนํา เสนอมา ตั้ งแตป  2542 มีมติ
จากคณะรัฐมนตรีใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสถานะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น  ไมทราบวา
มหาวิทยาลัยไดจายเงินเต็มจํานวนท้ังหมดหรือไม

นายอมรเทพ  สีนวนสูง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ชี้แจงวา การจาย
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตรา 1.2  1.3  และ  1.6  ในสวนการจายดังกลาว เปนการจายคา
ตําแหนงทางวิชาการ  และจายคาสอน  ไมไดเก่ียวของกับ  1.5  และ  1.7  จายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รอยละ 2  ของพนักงานมหาวิทยาลัย   โดยรอยละ  2 ถึงรอยละ 15  จะใชเงินกอนเดียวกันจาย
เงินประกันสังคม  750  บาท  (เจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) ใชเงินกอนเดียวกับ  1.5  และ  1.7  จากนั้น
ไมมีการจัดสวัสดิการอ่ืนใหกับพนักงานมหาวิทยาลัยเลย ตั้งแตป  2548  จนถึงปจจุบัน

นายชนรรค  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็นวา การเก็บเงินไว เม่ือสองสามปท่ีผานมานี้ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)
ไดเรียกเงินคืนจากมหาวิทยาลัย  ในกรณีดังกลาว มหาวิทยาลัยไดมีการพิจารณาควบคุมแลวหรือไม
อยางไร  ซึ่ ง คิดวามหาวิทยาลัยได พิจารณาเปรียบเทียบ  และศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหง อ่ืน
เพ่ือดําเนินการแกปญหาประเด็นนี้แลว จึงเปนเรื่องเรงดวนท่ีตองรีบดําเนินการกอนสิ้นปงบประมาณ
ท่ี สตง. จะเรียกเงินคืนอีกครั้ง

นายอมรเทพ  สีนวนสูง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ขอให
สภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุมและมติสภาในครั้งนี้ เพ่ือสามารถดําเนินการตอไปได
ซึ่งครั้งนี้เปนเพียงขอบังคับใชในการจายเงิน อยางไรก็ตามจะมีการจัดทําประกาศขอบังคับยอยอีกครั้ง

นายชนรรค  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอให
พิจารณาเพ่ิมเติมใหครอบคลุมในครั้งนี้เลย  เพ่ือจะไดไมเสียเวลาเพ่ิมเติมในภายหลัง เงินท่ีจะถูก
กรมบัญชีกลางเรียกคืน จะไดนํามาใสในกองทุนนี้ได  และสอบถามวาข้ันตอนการดําเนินงานหลังจาก
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแลวจะตองใชระยะเวลานานแคไหน  หรือลงนามแลวสามารถนําไปดําเนินการได
ทันทีเลยหรือไม
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นายอมรเทพ  สีนวนสูง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ชี้แจงวา
เ ม่ือสภามหาวิทยาลัยได เห็นชอบ  และดําเนินการลงนามเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจะแจง
ไปยังกรมบัญชีกลางเพ่ือขอหักเงินในสวนดังกลาวเขากองทุนสวัสดิการ  จากนั้นมหาวิทยาลัยจึงจะจัดตั้ง
คณะกรรมการประจํากองทุนสวัสดิภาพ

นายชนรรค  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
สอบถามวา มหาวิทยาลัยไดมีการเตรียมความพรอมในเรื่องตาง ๆ หรือยัง เชน การจัดตั้งคณะกรรมการ
กอนท่ีจะแจงไปยังกรมบัญชีกลาง  หรือแคขอบังคับฯ เพียงอยางเดียว

นายอมรเทพ  สีนวนสูง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ชี้แจงวา
ขอบังคับไดดําเนินการเรียบรอยแลว  เม่ือสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม  และนายกสภา
มหาวิทยาลัยไดลงนามแลวนั้น จึงดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ไดทันที  เพราะรายละเอียด
ของการจัดตั้งคณะกรรมการไดระบุคุณสมบัติไวชัดเจนอยูแลว  ซึง่สามารถดําเนินการไดทัน

นายชนรรค  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็นวา สภามหาวิทยาลัยตองรับรองรายงานการประชุมและมติสภาเลย เพ่ือไมใหเสียเวลา
ในการประชุมครั้งถัดไปเปนการแจงใหทราบวาไดรับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้เรียบรอยแลว

ดร.ศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบในหลักการ
นายธี รยุทธ   หลอ เลิศรั ตน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรง คุณวุฒิ

แสดงความคิดเห็นวา เห็นดวยในหลักการอยางยิ่ง  มีมติสภาเม่ือครั้งท่ีแลววา ใหกองทุนสวัสดิการ
ขยายขอบเขตใหครอบคลุมกองทุนสวัสดิภาพ  และเสนอปรับถอยคําในขอ  4  ใหครอบคลุมมากข้ึน
จาก “ใหจัดตั้งกองทุนเรียกวากองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยข้ึนในมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค
เ พ่ือจายสวัสดิการเพ่ือสิทธิประโยชน” เปน“ใหจัดตั้งกองทุนเรียกวากองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัยข้ึนในมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการจัดและใชจายเก่ียวกับสวัสดิการ”

นายชนรรค  พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เห็นดวยกับ นายธีรยุทธ  หลอเลิศรัตน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในการแกไขขอความ
ดังกลาว

นายธีรยุทธ  หลอเลิศรัตน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ สอบถามวา
ในขอ 7 ท่ีระบุวา รายไดของกองทุนไดมาจาก (1) เงินงบประมาณแผนดินหมวดเงินอุดหนุนประเภทเงิน
อุดหนุนท่ัวไปท่ีมหาลัยไดรับการจัดสรรใหเพ่ือเปนคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยและใชจาย
บุคลากร การนํางบประมาณแผนดินเขากองทุนขัดตอกฎหมายหรือไม และในขอ  10  ท่ีระบุวา ใหใชจาย
เงินกองทุนไดกรณีดังตอไปนี้ (1) เงินชดเชยกรณีเลิกจางหรือกรณีสิ้นสุดสัญญาจางเม่ืออายุครบ 60 ป
ไดเปนไปตามกฎหมายแรงงานหรือไม มหาวิทยาลัยสามารถนําเงินจากกองทุนเตรียมไวใหพนักงานไดเลย
ใชหรือไม

นายชนรรค  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ชี้แจงวา
มีหลายกองทุนท่ีจัดตั้งข้ึนมาจากเงินงบประมาณแผนดิน  จึงสามารถทําได

นายอมรเทพ  สีนวนสูง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ชี้แจงเพ่ิมเติมวา
พนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาไมไดอยูภายใตกฎหมายแรงงานท่ีตองใชจายคาชดเชย
กองทุนจึงจําเปนตองจัดสรรเงินสวนนี้ใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย
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ผูชวยศาสตราจารยวิริยะ  ศิริชานนท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร
แสดงความคิดเห็น  และเสนอแนะวา ในขอ  4  คําวา “สิทธิประโยชน” ขอใหเพ่ิมเติมเปน “สิทธิประโยชน
เก้ือกูล” เพ่ือใหครอบคลุมมากข้ึนอีก  และในขอ 5 (2) ไมไดระบุรองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน
จึงเสนอใหเพ่ิมเติมเปน รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบดานบริหารงานบุคคล  ตนเห็นดวยกับการนํางบประมาณ
ท่ีจะถูกเรียกคืนมาใชในสวนดังกลาว เนื่องจากปท่ีผานมา มหาวิทยาลัยตองคืนงบประมาณใหกับสํานัก
งบประมาณถึง  29  ลานบาท โดยประมาณ  ในเรื่องเงินชดเชย ขอใหออกประกาศอยางชัดเจนวาจะ
ชดเชยเงินเปนจํานวนก่ีเทา  และสามารถดูแบบอยางไดจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท่ีไดเคยประกาศ
เรื่องนี้ไว เชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนตน

มติสภา  มทร. กรุงเทพ
1. เห็นชอบ และอนุมัติจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

และใหปรับแก / เพิ่มเติมรายละเอียดตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2. รับรองรายงานการประชุมในครั้ ง ท่ี 8/2563 วัน ท่ี 3 สิ งหาคม 2563

เปนท่ีเรียบรอยแลว

4.6 การแตงตั้งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ดวยนางพรศรี   โรจน เมฆี  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ไดครบวาระการดํารงตําแหนงลง  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงาน
ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2550  และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวยการบริหารและการดําเนินงาน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2562  และเพ่ือใหดําเนินงานของ
วิทยาลัยนานาชาติเปนดวยความตอเนื่อง  เปนผลดีตอทางราชการ นายสมพร  ปยะพันธ  จึงเสนอแตงตั้ง
ใหนางสาววิภา  อรามรุงโรจนชัย  เปนผูรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแตวันท่ี
28  สิงหาคม  2563 เปนตนไป

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวยการบริหารและการดําเนินงานวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2562 จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาแตงตั้งผูซึ่งมี
คุณสมบัติตามขอ 14 วรรคสาม เปนผูรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ดร.ศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามวา นางสาววิภา
อรามรุงโรจนชัย เปนอาจารยอยูในคณะใด

นายสมพร  ปยะพันธ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย ชี้แจงวา
นางสาววิภา  อรามรุงโรจนชัย เปนอาจารย สาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

มติสภา  มทร. กรุงเทพ เห็นชอบ  และอนุมัติแตงตั้งให นางสาววิภา  อรามรุงโรจนชัย
เปนผูรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแตวันท่ี  28  สิงหาคม  2563  เปนตนไป
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ

- ไมมี -

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ

6.1 ความกาวหนาของการสรรหาคณบดี แทนตําแหนงท่ีวางลง 3 ตําแหนง
ดร.ศักดิ์ ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามความกาวหนา

ของการสรรหาคณบดี แทนตําแหนงท่ีวางลง 3 ตําแหนง ประกอบดวย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร  และ คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

ท่ีประชุมไดมีการอภิปราย  และสรุปเนื้อหาไดดังนี้
1) วิทยาลัยนานาชาติไดจัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ

จํานวน  1  ครั้ง เม่ือวันท่ี  23  กรกฎาคม  2563 โดยมีศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ  อุปนายก
สภามหาวิทยาลัย เปนประธาน ในครั้งนั้นท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติมีมติ
ใหปรับแกไขระเบียบการสรรหาคณบดีควบคูกับการดําเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ตามท่ีประธานคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติไดเสนอในท่ีประชุม  และไดเรงดําเนินการ
ใหเร็วท่ีสุด  โดยในรายละเอียดของขอบังคับฯ ในการสรรหาคณบดี ประกอบดวย (1) อธิการบดี
เปนประธาน (2) บุคคลจากสภาวิชาการ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (3) ตัวแทนจากคณาจารยประจํา
ในหนวยงาน เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และปรับเพ่ิม (4) ตัวแทนจากคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัย
นานาชาติ 2 ทาน  รวมท้ังสิ้น 5  ทาน หลังจากประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ กองบริหารงานบุคคล
จะดําเนินการประชุมสภาวิชาการฯ เพ่ือใหไดมาซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งรักษาราชการแทนคณบดี
(นางพรศรี โรจนเมฆี) จะตองครบวาระเสียกอน จึงจะแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ได  ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2556  ระบุ ใหมหาวิทยาลัย
มีอํานาจแตงตั้งฯ และขอบังคับฯ ของวิทยาลัยนานาชาติ ระบุใหนายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจแตงตั้ง
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

2) ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ใหเรงดําเนินการ เรื่อง สรรหาคณบดี
แทนตําแหนง ท่ีวางลงอีก 2 ตําแหนงดวย ไดแก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร และ คณบดี
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

มติสภา  มทร. กรุงเทพ เห็นชอบใหเรงดําเนินการสรรหาคณบดีแทนตําแหนงท่ีวางลง
3 ตํ าแหน ง ประกอบด วย คณบดี วิทยาลั ยนานาชาติ คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร
และคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ตามระเบียบ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ พ.ศ. 2556 วาดวยการสรรหาคณบดี  และระเบียบ ขอบังคับวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2563
โดยใหรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบในครั้งถัดไป
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6.2 ความคืบหนาการแตงตั้งคณะกรรมการสืบหาขอเท็จจริง กรณีรักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตามท่ีกระทรวงอุดมศึกษาไดมีหนังสือแจงรองเรียน กรณีรักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุง เทพ และใหมหาวิทยาลัยสืบหาขอเท็จจริง
สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสืบหาขอเท็จจริงดังกลาวนั้น
ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว บัดนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยไดรับหนังสือขอความเปนธรรมจาก นายสมพร
ปยะพันธ โดยมีเนื้อหาของหนังสือวา “ในการแตงตั้งคณะกรรมการสืบหาขอเท็จจริงเพ่ือใหเกิด
ความเปนธรรมและเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ขาพเจามีความประสงคท่ีจะคัดคาน
กรรมการลําดับท่ี 2 นางสาวจารุวรรณ  ปรีชาเดช  หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน  เนื่องจากบุคคลดังกลาวมีตําแหนงเปนผูตรวจสอบภายใน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ มีขอกําหนดวา ผูตรวจสอบภายในไมควรเปนคณะกรรมการใด ๆ
ในสวนราชการ หรือหนวยงานในสังกัด อันมีผลกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอ
ความเห็น ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะหทานโปรดพิจารณานําเสนอเรื่องดังกลาวประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณารวมกันในประเด็นดังกลาว  รวมถึงขอใหทบทวน
กระบวนการแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงอ่ืน ๆ เพ่ือความเปนธรรมตอขาพเจาดวย  จึงเรียนมา
เพ่ือโปรดทราบและพิจารณา”

ท่ีประชุมไดอภิปราย และมีเนื้อหาสรุป ดังนี้
1. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี 5/2563  เม่ือวันพุธท่ี  13  พฤษภาคม  2563

ไดมีมติมอบอํานาจใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งกรรมการสืบหาขอเท็จจริง ซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยไดใชอํานาจตามมติเรียบรอยแลว

2. กระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ มีขอกําหนด
เพียงผูตรวจสอบภายในในสวนราชการ หรือหนวยงานในสังกัด ไมควรเปนคณะกรรมการใด ๆ
อันมีผลกระทบตอความเปนอิสระ ในการคัดคานของนายสมพร  ปยะพันธ  นั้น ทานเกรงวาผูตรวจสอบ
ภายในมีภาระงานท่ีเก่ียวของกับหนวยงานตาง ๆ แลวจะมีปญหาในเรื่องของความเปนกลางได  แตอยางไร
ก็ตาม กรรมการรายดังกลาวไมขัดตอระเบียบฯ เพราะเปนผูตรวจสอบภายในของกระทรวงพลังงาน
ซึ่งเปนหนวยงานภายนอก จึงสามารถแตงตั้งบุคคลดังกลาวได

มติสภา  มทร. กรุงเทพ รับทราบ

6.3 การทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบ
แฟช่ัน แดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ดร.ศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามความกาวหนาเรื่อง

การทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น แดสมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ผูชวยศาสตราจารยวิริยะ  ศิริชานนท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร
ไดนําเสนอหนังสือถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตแกนายกสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งระบุเนื้อหาท่ีสําคัญ
ในการทูลเกลาฯ ถวาย และชี้แจงเพ่ิมเติมวา ขณะนี้ไดดําเนินการเปนท่ีเรียบรอยแลว และจะสงมอบ
หนังสือดังกลาว ไปยังสํานักงานพระราชวัง 904  โดย ผูชวยศาสตราจารยอลงกรณ  อยูสําราญ
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ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดติดตอสอบถามเกณฑในการนําเสนอทูลเกลาฯ
ถวาย ไปยังสํานักพระราชวังเปนท่ีเรียบรอยแลว เนื่องจากสถานการณโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19)
มหาวิทยาลัยตองปดทําการ การประสานงานตาง ๆ จึงไมสามารถดําเนินการตอได ซึ่งในเดือนกรกฎาคม
มหาวิทยาลัยไดติดตอปรึกษาผูทําหนังสือเลมดังกลาว ไดรับความอนุเคราะหจาก ผูชวยศาสตราจารย
องอาจ  โอโลม อาจารย สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ผูเขียนและเรียบเรียงคําราชาศัพท
เพ่ือนําเสนอทูลเกลาฯ ถวายปริญญาบัตร และเปนหนังสือท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดท่ีมหาวิทยาลัยจัดทํา

มติสภา  มทร. กรุงเทพ รับทราบ

6.4 ความกาวหนาผลการรับสมัครนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2563
นายสมพร  ปยะพันธ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย ชี้แจง

ความกาวหนาผลการรับสมัครนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ซึ่งในปการศึกษา  2562 มีจํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ประมาณ 2,200 คน และขณะนี้
ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีจํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ประมาณ 2,600 คน ถึงแมมหาวิทยาลัย
จะไดรับผลกระทบจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แตมหาวิทยาลัย
ยังคงสามารถรับนักศึกษาไดมากข้ึนกวาปท่ีผานมา (จากท่ีมหาวิทยาลัยไดคาดการณไวเดิม 2,300 คน)

มติสภา  มทร. กรุงเทพ รับทราบ

6.5 การประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งท่ี 1/2563
ดร.ศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  นายกสภามหาวิทยาลัย กลาววา ในวันท่ี  6  สิงหาคม  2563

จะมีการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งท่ี 1/2563 ณ หองประชุมสงคธนาพิทักษ ชั้น 1 สํานักงาน
อธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ  48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นั้น มหาวิทยาลัยมีการเตรียมการอยางไรบาง

ผูชวยศาสตราจารยนพรัตน  ภัยวิมุติ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานวา
วาระในการประชุมครั้งนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน ลิ้มไขแสง ประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลท้ัง  9 แหง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) จะเปนผูนําเสนอเก่ียวกับ
ยุทธศาสตรของ 9 ราชมงคล และจะมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตาง ๆ เชน ศาสตราจารย
เกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับทิศทางการปรับยุทธศาสตรของท้ัง  9  ราชมงคล
วาควรจะไปในทิศทางใด ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมขอมูลยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตลอดจนความรวมมือ งานวิจัยตาง ๆ นําเสนอจุดเดนท่ีเก่ียวกับ flag ship
ท่ีเปนยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัย เชน สถาบันการบินแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อาหารไทยฮาลาล และนวัตกรรมสําหรับผูสูงวัย  เปนตน เพ่ือเตรียมเสนอตอท่ีประชุม ทปนอ.มทร.

มติสภา  มทร. กรุงเทพ รับทราบ
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ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป ในวันจันทรท่ี 14 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น.
ณ หองประชุมศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ  ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เลิกประชุมเวลา 13.10 น.

นางสาวพิจักขณา  สายทอง
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

ผูจดและจัดทํารายงานการประชุม

ผูชวยศาสตราจารยนพรัตน  ภัยวิมุติ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

ดร.ศักดิ์ทิพย   ไกรฤกษ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


